



Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565



CONTENT

สารบัญ

- 01 - เรื่องเล่าข่าวกิจกรรม
- 02 - บริการวิชาการ
- 03 - สกิติ์และการเข้าใช้บริการ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี



วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายวิชา จัวยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ. พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ผศ.นรินทร์กร ศรีวรรณกร รองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดร. มนูญญา ปรียวิชญภักดิ์ รองอธิการบดี ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ผศ. ทศนัย ทั้งทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ ประจำ และ ดร. เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีส่วนจัดแสดงสำคัญ คือ 1) หอเกียรติภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) 2) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชารูปแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยห้องรอยเสด็จฯเพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์” และห้อง “ราชภัฏน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนา”

ในการนี้ อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ. สมพร ประกอบชาติ กรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร. มธุรส ปราปไพรี ผศ. ดวงสิทธิ์ สนขำ และอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 2 ชั้น เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรีทั้งในด้านกายภาพและการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Museum ซึ่งต้องสร้างเครื่องมือสำหรับการผลิตและจัดเก็บสื่อดิจิทัล ตลอดจนการบูรณาการสำหรับการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการและประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมารวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ <https://arit.pbru.ac.th/web2565/index.php?>

กิจกรรม SCJ – Freshy day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม SCI – Freshy day เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบในการเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในครั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริการดำเนินการควบคุมและกำกับการถ่ายทอดสด รวมไปถึงทำการบันทึกวีดิโอกิจกรรม SCI – Freshy day เพื่อคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถกล้าแสดงออก และการทำงานเป็นทีม” ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meetings ซึ่งในกิจกรรมการประกวด SCI – Freshy day ในครั้งนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ ประมาณ 89 คน



แนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบ VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



VPN ย่อมาจากคำว่า "Virtual Private Network" ภาษาไทยหมายความว่า "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้

การติดตั้งและใช้งานผ่านระบบ VPN มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในต่างประเทศ ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถศึกษาขั้นตอนคู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานระบบ VPN ได้ที่ <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LibArit&set=a.3476317982492236> หรือ Download คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ได้ที่ >>> <https://shorturl.asia/x9ny0>

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมโครงการพัฒนาสายวิชา Blended learning

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการการพัฒนาสายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปรียวิษณุภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจิตและวิชาการ เป็นประธาน การอบรมประกอบด้วย

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการจัดทำสื่อต้นแบบที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รศ.ดร.เอกนถน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำสื่อต้นแบบ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนได้ โดยมีเป้าหมายคือ 16 สื่อต้นแบบจากทั้ง 8 คณะ

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Blended learning วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อ. ดร. กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนแบบ hybrid learning และสร้างคลังสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia ที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน

ในครั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริการดำเนินการควบคุมและดูแลการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings รวมไปถึงทำการ Live สดผ่านเพจ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เข้าใช้บริการ	- คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	- คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	- คน
จำนวนการใช้หนังสือ	- คน
การใช้การบริการออนไลน์ห้องสมุด	1,405 คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	8,009 คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj